

บรีอออ... ตำนานผีกระสือ น่ากลัวสุดๆ

นำเสนอเมื่อ : 30 ต.ค. 2552



บรีอออ!!! ถึงวันฮาโลวีน (Halloween) ที่ใคร รู้สึกเสียสลับหลังยังไม่รู้ แหม...ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าวันฮาโลวีนคือวันปล่อยผี และขึ้นชื่อว่ามี วิญญาณ หรือปีศาจ หลายคนคงรู้สึกกลัวผีไทยน่ากลัวสุดๆ ๑ ไหนจะหน้าขาว ๑ ปากแดง ๑ บางละ ผมยาวบางละ หรือจะเป็นประเภทผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง ผีหัวขาด ผีตายโหง ผีเปรต โอ๊ย! สารพัดจะผี โดยเฉพาะ "ผีกระสือ" ผีในตำนานที่หลายคนยังสงสัยว่ามีอยู่จริงหรือเปล่า หรือเป็นความเชื่อชาวบ้าน และมีที่ไปที่มาอย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาไปคนตำนานผีกระสือกัน ใครอยากกรูคำตอบของความความเรนลับ ตามเขามาเลย...

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลความหมายของ "กระสือ" ไว้ว่า ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก โดยผีกระสือคู่กับผีกระหังซึ่งเป็นผีผู้ชาย

สำหรับ "ผีกระสือ" ในทางวิทยาศาสตร์ คือ แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด หรือโคมชนิดหนึ่ง มีที่เบ็ดปิดไฟ มีแว่นฉายแสงไปได้ไกล



ประวัติผีกระสือ

ในอดีตเคยมีความเชื่อกันว่า **กระสือ** คือ ภูตชนิดหนึ่ง วิบากกรรมที่ทำให้เป็นภูตตอนเป็นมนุษย์หากินทางมิชอบ คือ หลอกหลวงต้มตุ๋นเพื่อนมนุษย์ เช่น นำของปลอมมาหลอกขายเป็นของจริง หรือของโบราณ ไม่ว่าจะเป็หญิงหรือชายก็ตาม ตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อน มีความหิวโหยมาก ชอบกินของบูดของเน่า เพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกปรก โลกอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในทางมิชอบ พันสภาพจากเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นภูต จะกินได้เฉพาะของสกปรก ของคาว ของเน่าเหม็น โดยจะเขาสั่งได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์ มันถึงจะดูไปหากันได้ ไม่ใช่อยากเขาสั่งใครก็สั่ง

ทั้งนี้ภูตมีลักษณะรูปร่างคล้าย ๆ ผี แต่มีฤทธิ์มากกว่า คือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้ แต่ผีแปลงกายไม่ได้ ภูตบางคนแปลงได้มาก บางคนแปลงได้น้อย บางคนแปลงได้ 2 อย่าง 3 อย่าง 4 อย่าง บางคนแปลงได้แค่เป็นหุมาดำตัวใหญ่ บางคนแปลงเป็นงูได้ เป็นต้น ซึ่งภูตจะมีชีวิตสิงมนุษย์อยู่เหมือนกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่าง ๆ ยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งยึดทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้น เหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้ พวกนี้จะชอบที่มีดีไม่ชอบแสงสว่าง แต่ไม่มีหัวและใส่ตามที่เขาใจ จะถอดจิตของเจ้าของร่างออกขณะเจ้าของร่างนอนหลับ เมื่อถอดไปแล้วเจ้าของร่างก็ไปไหนไม่ได้ จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสี ๆ ส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลือง สีแดง สีเขียว สีส้ม ลอยขึ้น ๆ ลง ๆ เพื่อหาอาหาร ดวงนั้นก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรม แล้วถูกบังคับให้ออกมา โดยภูตจะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ ซึ่งมนุษย์จะเห็นแค่เพียงดวงลอยไปเท่านั้น แต่มองไม่เห็นตัวภูต

เช่นเดียวกัน กระสือ ก็ชอบกินของสกปรก ของคาว ของเหม็นเน่า เวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นภูตก่อน มีรูปร่างคล้าย ๆ คน ผอม ๆ ดำ ๆ นาเกลียด ไม่นุ่งผ้า แต่คนจะมองเห็นแคดวง แต่ตัวก็จะแปลงพริบขึ้นมาเลย มันจะกึ่งหยาบ กึ่งละเอียด แล้วก็กินของเน่าสกปรกด้วยความเอร็ดอร่อย เพราะวิบากกรรมบังคับ กินเสร็จแล้วจะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ข้างคั้น แล้วทิ้งร่องรอยสกปรกไว้ มีความเชื่อว่าถ้าเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากไปฟาดที่บันไดจะทำให้คนที่เป็กระสือเกิดปากบวมบ้าง หรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อน

แต่ก็มีบางประวัติกล่าวว่า ผีกระสือจะสิงเด็ดขาดในผู้หญิง เวลากลางวันจะมีร่างเหมือนหญิงทั่วไป มีพฤติกรรมแปลก ๆ คล้ายคนป่วย แต่ตกกลางคืนคือผี ๆ วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะบีบคั้นให้ศีรษะและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่าง ลอยออกไปลาเหยื่อกินวัวควายและสัตว์เลี้ยงเล็ก ๆ ประเภทกบเขียดแต่มักจะหลบคนและไม่ทำร้ายคนนอกจากจะจนมุมแล้ว ชอบกินเครื่องในโดยเฉพาะไส้แบบสด ๆ จากนั้นจะไปเช็ดปากตามผ้าที่ตากไว้ตามบ้านต่าง ๆ

นอกจากนั้น ผีกระสือชอบกินอีกอย่าง คือ อุจจาระ เนื่องจากคนสมัยก่อนจะไม่มีส้วม แต่จะขุดหลุมใช้เป็นส้วมชั่วคราว ทำให้ผีกระสือสามารถไปกินอุจจาระได้ง่าย จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอมีมาปราบ แต่การปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ออกจากรางของเหยื่อเคราะห์ร้ายได้ เพราะวิญญาณนั้นได้หยั่งลึกลงในใจของคน ๆ นั้น ฉะนั้น การปราบกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าคน ๆ นั้นไปเลย

ลักษณะพิเศษอีกอย่างของกระสือคือจะมีดวงไฟวูบวาบอยู่ที่หัวใจ
เชื่อกันว่านั่นคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเคราะห์ร้าย เมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นเป็นดวงไฟเขียว ๆ สองแสงสลัว ๆ ในความมืด ผีกระสือนั้นมีความรอบคอบพอดู เพราะเมื่อออกจากรางไปหากิน เขาจะคาบผ้ามมาคลุมรางไว้หัวของเขาไว้ก่อนไป รางของเขานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พูดตรง ๆ ก็คือจะกลายเป็นศพอยู่ขณะหนึ่ง ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเพราะอวัยวะภายในหลุดออกไปหมดแล้ว รางนั้นจะสงบนิ่งอยู่จนกว่าเขาจะกลับมาเขารางเดิม



ตำนานกระสือ

ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ "ผีกระสือ" ไว้ว่า ผีตัวนี้มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติใช้ชีวิตปะปนกับผู้อื่นในสังคม เกลียดกลัวแสงแดด แต่ตกตึกจะถอดหัวกับไส้ออกจากรางไปหากิน โดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียว ๆ ที่ล่องลอยจากปากฟ้ายามค่ำคืน ของที่ผีพวกนี้ชอบกินคือของเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และมีอีกอย่างที่กระสือชอบกินเป็นพิเศษคือ "รกเด็ก"

สมัยโบราณเมื่อบ้านใดมีหญิงตั้งครรภ์
ชาวบ้านมักจะเชื่อกันว่ากระสือจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อกินรกเด็กอย่างแน่นอน จึงมักนำปลายไม้ไผ่แหลม ๆ หรือสิ่งของมีคมต่าง ๆ มาล้อมไว้อรอบ ๆ บ้าน เพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดคือ เพราะเมื่อใดที่กระสือนั้นเข้าไปใกล้สิ่งของแหลม ๆ เหล่านั้น ไส้อันระโยงระยางของมันจะไปเกี่ยวกับไม้ และเป็นการยากที่จะออกได้

การสืบสายพันธุ์

กระสือสืบทอดทายาทโดยการให้ผู้ที่ตนเองต้องการจะให้ทายาทกินน้ำลายของมันเป็นเอง และแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะค่อย ๆ ซึมซับความเป็นกระสือไปที่ละน้อย จนวันหนึ่งเขากลายเป็นทายาทกระสือไป ปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่ามีผู้พบเห็นผีตัวนี้อยู่หรือไม่ หรือกระสืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมวิถีชาวนานที่ถูกระแสกาลเวลาเปลี่ยนไป...



ผีกระสือในต่างแดน

ในแถบมาเลเซียยังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกระสือของไทย ซึ่งผีกระสือของมาเลเซียมีชื่อเรียกว่า "ฮันตูปีนังกาลัน" โดยมีเรื่องเล่าว่า ครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก วันหนึ่งในตอนกลางคืน ผู้เป็นพ่อได้ออกไปธุระข้างนอกบ้าน ผู้เป็นแม่เปิดประตูอยู่ในห้อง แลวนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนต์มาทาครอบคอ ลักพุกหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีด้ายได้ใส่พวงห้อยติดออกมาด้วย เวลาที่ออกหากินจะเห็นเป็นแสงสีเหลือง และมีเสียงชู ๆ ดังอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไสของนาง

ผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้น จึงลองเอาน้ำมันมนต์ของแม่มาลองทาดูบ้าง ขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัว เด็กน้อยเกิดกลัวจนร้องไวยวายออกมาว่า "ช่วยด้วย! หัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้ว" จนชาวนานละแวกนั้นได้ยินกันทั่ว แต่ไม่มีใครกล้าเอี่ยมหน้าเขามาให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมา เสียงร้องไวยวายก็เงียบลง หลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไป และไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย

รู้จักผีกระสือมาพอสมควร แล้วเพื่อน ๆ ละครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้าง

คลิกที่นี่

[วันฮาโลวีน halloween ฮัลโลวีน ประวัติวันฮัลโลวีน ชุดฮาโลวีน Glitter กลิตเตอร์ และอีกมากมาย](#)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- lapee.board.ob.tc

- lapee.is.in.th

- tlcthai.com

- lapee.is.in.th

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

- ภาพยนตร์เรื่องผีกระสือ

- bbs.asiasoft.co.th โดยตาแมว

<http://hilight.kapook.com/view/30451>

<http://www.superza.net/jukebox/play.php?id=283>